
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. อ.ดร.ถนัด  บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบรหิาร 
๑๓. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๙. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๔. ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๕. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๖. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๗. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๘. อ.ดร.วรจิตต์ิ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๙. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๐. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๑. อ.พูนรัตน์ แสงหนุ่ม รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๒. อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๓. อ.กมลวัน สังสีแก้ว หัวหน้าภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๒๔. อ.คริสเตียน สตัมเพอเยนเซน อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๒๕. ผศ.ดร.สามารถ ใจเต้ีย หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๖. อ.ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ อาจารย์ประจําภาควิชาสาธารณสุขศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๓ 
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๒๗. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๘. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๙. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
๓๐. ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ที่ปรึกษา ดร.ศภุวัตร ภูวกุล 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
 
  ๑.๑.๑ พิธสีรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย  

“พระพุทธมหาคุณากร” ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

  
 นายกสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ  
และพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย “พระพุทธมหาคุณากร” บริเวณลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ปี  
ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเย่ียมชมนิทรรศการกิจกรรม ๖ เรื่องดี ป๋ีใหม่เมือง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์ แผ่นดินพ่อ เพ่ือน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาล 
ที่ ๙” จัดโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สําหรับพระบรมสารีริกธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดธาตุคํา ได้อัญเชิญมาจาก
ประเทศศรีลังกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้ังแต่บัดน้ัน
จนถึงปัจจุบัน ในการน้ี สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานบริเวณ 
ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน 
ได้สักการะและสรงนํ้าเพ่ือความเป็นสิริมงคล  
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การร่วมสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย “พระพุทธ
มหาคุณากร” บริเวณลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเย่ียม
ชมนิทรรศการ กิจกรรม ๖ เรื่องดี ป๋ีใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์ แผ่นดินพ่อ 
เพ่ือน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙” ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 



๔ 
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  ๑.๑.๒ การเย่ียมเยือนคณะ/วิทยาลัย และสถาบนั/ศนูย์/สาํนัก ต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

  
 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีความคิดเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีโอกาสไปเย่ียมเยือน 
คณะ/วิทยาลัย และสถาบัน/ศูนย์/สํานัก ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจลงไปถึงในระดับ
สาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย ซึ่งเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีและสร้างสรรค์  
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าประชุมกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นครั้งแรก 
เมื่อวันอังคาร ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยคณบดีได้พาเยี่ยมชมอาคารต่าง ๆ  ภายในคณะ ทําให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งยังขาดความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน จึงเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัย
น่าจะมีโอกาสได้เห็นสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยกันพิจารณาในบางประเด็น 
ที่เป็นประโยชน์และสามารถสนับสนุนให้การศึกษามีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานต่อไป  

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยควรจัดสรรเวลาก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง 
เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสไปเย่ียมเยือนคณะ/วิทยาลัย และสถาบัน/ศูนย์/สํานัก ต่าง ๆ  
ประมาณ ๒ คณะต่อครั้ง 
 ๒. เน่ืองจากองค์ประกอบของกรรมการประจําคณะมีการกําหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ทั้งน้ี ก็เพ่ือหวังให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําคณะ เป็นผู้เช่ือมโยงข้อมูลให้กับสภามหาวิทยาลัย 
หากสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าควรไปเย่ียมเยือนคณะต่าง ๆ น้ัน ควรให้กรรมการประจําคณะประชุมครั้งแรกผ่าน
ไปก่อน และควรเป็นวันที่กรรมการประจําคณะประชุมตรงกับสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยได้พบปะกับกรรมการประจําคณะที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้วย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดสรรเวลาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เย่ียมเยือนคณะ/วิทยาลัย และสถาบัน/ศูนย์/สํานัก ต่าง ๆ ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งละ ๒ คณะ  
ตามความเหมาะสม โดยเริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 
  ๑.๑.๓ ข้อสังเกตการพิมพ์เอกสาร ๒ หน้า แทนการพิมพเ์อกสารหน้าเดียว 
  
 นายกสภามหาวิทยาลัยมีข้อสัง เกตเ ก่ียวกับการใช้กระดาษเอกสารเล่มวาระการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งเห็นควรให้จัดพิมพ์ ๒ หน้า เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย  
และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมของโลก ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบปริมาณการใช้กระดาษของทุกภาคส่วน 
ให้ความสําคัญและสนับสนุน/ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ พิมพ์เอกสาร ๒ หน้า แทนการพิมพ์เอกสารหน้าเดียว 
เพ่ือรณรงค์และดําเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะสามารถลดการใช้กระดาษได้ถึง ๕๐% ทําให้
ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษได้คอ่นข้างมาก    



๕ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ข้อสังเกตการพิมพ์เอกสาร ๒ หน้า แทนการพิมพ์เอกสารหน้าเดียว ในการจัดพิมพ์
เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และตรวจสอบข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ
จากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบต่อไป 

 
  ๑.๑.๔ ความคบืหนา้กรณี คตง. มีความเห็นเก่ียวกับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ เม่ือปี พ.ศ. 2557 
  
 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า สืบเ น่ืองจากกรณีการให้ข่าวของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เรื่อง การจัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่มีการให้ข่าวออกไปยังสื่อมวลชนต่าง ๆ ต้ังแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ น้ัน จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัย 
ยังไม่ได้รับหนังสือจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อย่างเป็นทางการแต่ประการใด อีกทั้งได้สอบถาม
และติดตามไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับคําตอบว่าอาจจะต้องรอให้ คตง. มีการ
รับรองรายงานการประชุมก่อนถึงจะสามารถแจ้งข่าวมายัง สกอ. ได้ และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเสนอรายงาน
ต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาลงนาม 
 ในการน้ี นายกสภามหาวิทยาลัยจึงได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๓.๑๕/๒๗๓ ถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง  
ขอทราบข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ขึ้น เพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงในกรณดัีงกล่าวจากสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพ่ือสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะได้พิจารณาดําเนินการต่อไปได้ โดยให้มี
หลักฐานที่มีข้อกฎหมายรองรับที่แน่นอน ประกอบกับเป็นเรื่องที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ทํา
หนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอเสนอวาระเข้าสู่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่  
๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือติดตามความคืบหน้า ดังน้ัน จึงขอนํามาอยู่ในเรื่องที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ 
 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้สรุปแนวทางและข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ กรณี คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  
  ๑)  เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเป็นผู้ช้ีมูล กรณีการใช้เงินไม่เป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกฯ ในการปฏิบัติหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่บังคับบัญชาจะต้องดําเนินการต่อไปทั้งเรื่องวินัยและการละเมิด  
  ๒)  สภามหาวิทยาลัยควรมีแนวทางชัดเจนและไม่กระทําการใดเพ่ือหลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติ
ตามอํานาจหน้าที่  
  ๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยหากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรจะอธิบายหรือพิจารณาใน
เรื่องดังกล่าว  
  ๔)  เป็นห่วงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ออกไปสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นช่วงของการรับ
นักศึกษาเกรงว่าจะเกิดผลกระทบได้  
  ๕)  ควรดําเนินการตามแนวทางระเบียบที่เป็นไปตามหลักกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  ๖)  แม้ว่าจะไม่มีเรื่องที่ เป็นทางการ แต่เป็นเรื่องที่สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง 
ผู้เก่ียวข้องจึงควรแสดง spirit หรือจิตสํานึกเพ่ือดึงภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นต่อมหาวิทยาลัยกลับคืนมา  



๖ 
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  ๗)  ในเชิงการบริหารจัดการซึ่งถ้าเรื่องน้ีเป็นเรื่องที่ เ กิดจากคณาจารย์หรือบุคลากร
มหาวิทยาลัยจะต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันที แต่เน่ืองจากเกิดขึ้นกับผู้บริหารระดับสูง จึงเกรงว่าจะยืดเย้ือ
จึงต้องการให้สภามหาวิทยาลัยเข้ามาควบคุมกํากับและใช้อํานาจหน้าที่ให้มากขึ้น 
 ซึ่งเรื่องนี้ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๓๓.๑๕/๒๗๓ ลงวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๑.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา เห็นว่าควรแจ้งข้อมูลให้ประชาคมในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
ได้รับทราบและเข้าใจว่าสภามหาวิทยาลัยไม่ได้น่ิงนอนใจ แต่เน่ืองจากขณะน้ีมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับหนังสือ
อย่างเป็นทางการจาก สตง. หากมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลหรือหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการ 
สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะเร่งดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องทันที และขณะน้ีนายกสภามหาวิทยาลัย
ได้จัดทําหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน จึงขอให้
เช่ือมโยงและประสานข้อมูลต่าง ๆ ไปยังประชาคมได้รับทราบและเข้าใจตรงกันด้วย 
 ๒. ขอขอบพระคุณนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงที่ ไ ด้ทําหนังสือฉบับดังกล่าว 
ถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจะได้นําไปสื่อสารให้ประชาคมรับทราบ
ถึงวิธีคิดของสภามหาวิทยาลัยว่าเป็นอย่างไร  
 ๓. บุคคลบางกลุ่มกล่าวถึงความเหมาะสมและการแสดง spirit หรือจิตสํานึกของผู้บริหาร  
ในการรักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพราะเช่ือว่าจะกระทบในเรื่องการบริหารจัดการต่าง ๆ หาก
รักษาราชการแทนอธิการบดีจะแสดง spirit ก็อาจทําให้เกิดการยอมรับในสังคมมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยรักษา
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเสียงสะท้อนของประชาคมกลับมาในทางที่ดีขึ้น  
 ๔. ประเด็นน้ีเป็นกระบวนการดําเนินการทางวินัยเบ้ืองต้นเท่าน้ัน เมื่อ สตง. ได้รับคํากล่าวหา
จากบุคคลจึงเป็นกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น หาก สตง. มีความเห็นว่าข้อกล่าวหาที่ผู้ร้องเรียน
กล่าวหามีความผิดจริง ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการสอบสวนวินัย ซึ่งเป็นกระบวนการปกติและยังไม่มี
ความผิด จะมีความผิดต่อเมื่อกรรมการสอบสวนวินัยมีความเห็นว่ามีความผิดจริง ฉะน้ัน กระบวนการน้ีเป็น
กระบวนการข้ันต้นทางวินัยซึ่งไม่ใช่สาระสําคัญ จึงไม่จําเป็นต้องแสดง spirit แต่อย่างใด ที่ผ่านมามีผู้ถูก
กรรมการสอบสวนหลายคนแต่ไม่เคยเห็นมีผู้ใดต้องออกมาแสดง spirit แต่อย่างใด เน่ืองจากยังไม่มีความผิด 
 ๕. ที่ผ่านมาอาจมีบุคลากรถูกมหาวิทยาลัยต้ังกรรมการสอบสวนหลายคนก็จริง แต่มีความแตกต่าง
จากกรณีน้ี อาจารย์ทั่วไปเป็นแค่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมดาคนหนึ่ง แต่กรณีน้ีเป็นตําแหน่ง
อธิการบดี ซึ่งถือเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
และอํานาจในการบริหารจัดต่าง ๆ  
 ๖. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําเสนอให้อาจารย์ 
ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ออกจากห้องประชุม 
เน่ืองจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งควรดําเนินการตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือที่จะนําเสนอรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นน้ี หากเปิดเผยตอนน้ีเกรงว่าจะไม่เป็นผลดีกับตนเอง 
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 ๗. ไม่ควรให้อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ออกจากห้องประชุม เน่ืองจากระเบียบวาระการประชุมน้ีเป็นระเบียบวาระ 
ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ไม่ใช่ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ประกอบกับมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับหนังสือ 
แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการจาก สตง. หากมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลหรือข้อกล่าวหาที่ชัดเจนอย่างเป็น
ทางการแล้ว จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว 
 ๘. มีกรณีตัวอย่างหน่ึงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีบุคคลหน่ึงไปฟ้องต่อ สตง. เก่ียวกับการไม่จ่าย 
เงินประกันกรณีอาจารย์ลาออก เวลาผ่านไประยะหน่ึงคณบดีได้ให้ข้อมูลต่อ สตง. ถึงสาเหตุว่าเพราะอะไร 
ถึงดําเนินการเช่นน้ัน ซึ่งผู้ที่ไปฟ้องต่อ สตง. ไม่เคยพูดถึงประเด็นต่าง ๆ ที่คณบดีให้ข้อมูล จากน้ันข่าวดังกล่าว
ก็เริ่มเงียบไป และ สตง. ก็ไม่ให้สัมภาษณ์อีกเลย บอกแค่มอบให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานีตํารวจ 
ภูพิงคราชนิเวศน์ดําเนินการต่อไป ฉะน้ัน จึงอยากให้ดูกรณีศึกษาของที่อ่ืน ๆ ด้วย การรับฟังข้อมูลต้องรับฟัง
ทั้งสองด้าน ขณะนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลต่อ สตง. เพียงฝ่ายเดียว มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ช้ีแจงข้อมูลต่าง ๆ  
แต่อย่างใด เพราะยังไม่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาจาก สตง. อย่างเป็นทางการ จึงไม่มีความจําเป็นที่รักษาราชการ
แทนอธิการบดีจะต้องแสดง spirit ใด ๆ  
 ๙. มีข้อสังเกตว่าหากกรณีน้ีเกิดขึ้นกับบุคคลที่อยู่ในองค์กรสถานศึกษา เช่น ผู้อํานวยการ
โรงเรียน มีความจําเป็นต้องแจ้งอธิบดีหรือเลขานุการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ตามโครงสร้างสายการบังคับบัญชา แม้ว่าเร่ืองที่เกิดขึ้นน้ันอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริง เป็นเพียงข้อกล่าวหา หรือ
อาจจะมีพยานหลักฐานอยู่บ้าง แต่ในที่สุดก็ต้องต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริง สิ่งที่มหาวิทยาลัยขาดไป ณ ขณะนี้ 
คือ มหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งเร่ืองในลักษณะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เพ่ือรับทราบข้อมูลในเบ้ืองต้น  
 ๑๐. ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยควรทําหนังสือไปยัง สกอ. อีกทางหน่ึงด้วย ว่ามหาวิทยาลัย 
ถูกกล่าวหาในประเด็นที่ เป็นข่าวอย่างไร และเท่าที่ทราบว่าขณะน้ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ ดังน้ี  
๑) แจ้ง สกอ. เพ่ือโปรดทราบ และ ๒) มหาวิทยาลัยโดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําหนังสือที่  
ศธ ๐๕๓๓.๑๕/๒๗๓ ถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ขึ้น  
เพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทั้งน้ี เพ่ือสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่จะได้พิจารณาดําเนินการต่อไปได้ โดยแนบหนังสือฉบับดังกล่าวไปด้วย 
 ๑๑. ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการส่งเรื่องไปยัง สกอ. เรียบร้อยแล้ว และ สกอ. ได้ทราบ
เรื่องน้ีมาโดยลําดับ เพราะผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนไปทุกช่องทางที่สามารถร้องเรียนได้ ต้ังแต่ สตง. คตง. 
รัฐมนตรี สกอ. ปปช. เป็นต้น มหาวิทยาลัยเคยช้ีแจงต่อ สตง. อย่างไร ก็ได้รายงานและช้ีแจงไปยัง สกอ. 
เช่นเดียวกัน อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือไปถึง สกอ. ในประเด็นที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้กรุณาทํา
หนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมทั้งได้ส่งเอกสารฉบับที่ทําถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปยัง สกอ. 
เพ่ือรายงานให้ สกอ. ทราบว่าสถานการณ์ขณะนี้เป็นอย่างไร เรียบร้อยแล้ว 
 ๑๒. อ.ดร.ถนัด  บุญชัย ให้ข้อสังเกตว่า ความคิดเห็นของคนมีสองด้านเสมอ และเข้าใจว่า
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการก็พยายามทําหน้าที่ของตน แต่อีกมุมมองหน่ึงก็มีคนให้กําลังใจมากมาย
เช่นกันและขอร้องว่าอย่าเพ่ิงไปไหน ให้อยู่ช่วยมหาวิทยาลัยก่อน การชิงลาออกไปน้ันแปลว่ายอมรับความผิด 
ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าคิดเช่นกัน โดยส่วนตัวรักษาราชการแทนอธิการบดีน้ันไม่ยึดติดกับตําแหน่ง และพร้อมที่จะ
ลาออกแต่ไม่ใช่ขณะนี้ เมื่อถึงวันเวลาใดที่เหมาะสมและไตร่ตรองแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยก็พร้อม
ที่จะลาออก เพราะกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่างคนก็ทราบกันดีว่าบุคคลใดเป็นผู้ร้องเรียน ผู้ใดเป็นพยานให้
ผู้ร้องเรียน เป็นบุคคลในมหาวิทยาลัยแห่งน้ีทั้งสิ้น มีหลักฐานปรากฏออกสื่อชัดเจน จึงระมัดระวังอย่างย่ิงใน
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การให้ข่าวกับสื่อต่าง ๆ และสังคม หากให้ข่าวอย่างใดอย่างหน่ึง ความคิดคนจะแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายทันที 
ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และยอมรับว่าในสังคมอุดมศึกษาการให้ความคิดเห็นเป็นเรื่องดีงาม ความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ดี แต่ความคิดเห็นน้ันต้องไม่นําไปสู่ความแตกแยก ไม่นําไปสู่เป้าประสงค์
ในบางสิ่งบางอย่าง ต้องยึดองค์กรเป็นที่ต้ัง เช่ือมั่นว่าตนเองไม่เคยทําช่ัวกับมหาวิทยาลัยแห่งน้ีและก็พร้อมที่จะ
พิจารณาตนเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม และขณะน้ีขอไม่ตอบในประเด็นต่าง ๆ เน่ืองจากต้องรอช้ีแจงกับ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง และคงไม่มีประโยชน์ที่จะมาตอบโต้กันไปมาในที่ประชุมแห่งน้ี ในการสื่อสารที่ผ่าน
มาพยายามที่จะไม่เอ่ยถึงประเด็นดังกล่าว เน่ืองจากทราบดีว่าจะทําให้เกิดความคิดแบ่งออกเป็นสองฝ่ายซึ่งไม่
เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย พยายามทํางานเพ่ือรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร มหาวิทยาลัยมีเรื่องดีๆ 
มากมาย ถ้ารักมหาวิทยาลัยขอให้ช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารดีๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมาต่อประชาคมให้รับทราบด้วย  
 ๑๔. ควรมอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําช้ีแจงแล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบว่าการที่
ถูกกล่าวหาน้ีมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร มีการดําเนินการอย่างไร เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยควรได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าสิ่งที่ดําเนินการไปน้ันถูกต้องหรือไม่ อีกทั้งเตรียมความ
พร้อมสําหรับหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบในการสอบสวนดังกล่าว 
 ๑๕. ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่สภามหาวิทยาลัยได้รับ
ทราบเรื่องน้ีเป็นคร้ังแรก วันน้ันมีการช้ีแจงค่อนข้างละเอียดมากแล้ว จึงคิดว่าไม่จําเป็นต้องให้มหาวิทยาลัย
จัดทําคําช้ีแจงแต่อย่างใด 
 ๑๖. เห็นด้วยว่าในวันน้ีระเบียบวาระน้ีเป็นการแจ้งเพ่ือทราบ ที่ประชุมควรจะรับทราบ  
อีกประการที่จะขอเรียนต่อที่ประชุมแห่งน้ีว่าอาจจะหาวันที่เหมาะสมเพ่ือนํามาพิจารณาในรายละเอียด 
กันอย่างจริงจัง และไม่ควรนําประเด็นน้ีเข้ามาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง ในฐานะที่เป็นกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ที่เป็นตัวแทนจากคณบดี จะขอเป็นตัวแทนของคณบดีนําสิ่งที่เป็นความคิดเห็น
ไปขยายสู่คณะเพ่ือให้ประชาคมได้รับทราบและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และอยากฝากให้คณบดีทุกท่าน 
ที่เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยได้นําข้อมูลเหล่าน้ีไปขยายสู่คณะต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 
 ๑๗. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ เสนอระเบียบวาระเข้าสู่การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยต่อนายกสภามหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัยให้ความสําคัญและพิจารณาแล้ว 
จึงนํามาแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ไม่ใช่เพ่ือพิจารณาเพราะยังไม่สามารถพิจารณาได้ต้องรอหนังสืออย่างเป็นทางการ
จาก สตง. ก่อน  
 ๑๘. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้ขอทักท้วงให้นําระเบียบวาระน้ีเป็นระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา 
ไม่ใช่ระเบียบวาระแจ้งเพ่ือทราบ หากสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นเป็นประการใดในเร่ืองดังกล่าวจะนําไป
ตอบข้อซักถามกลุ่มสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ ประเด็นน้ีเป็นเรื่องที่ประชาคมให้ความสนใจและจับตา 
มองการทํางานของสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นว่าหากดําเนินการเช่นน้ีจะเป็นการสุ่มเสี่ยงกับการปฏิบัติหน้าที ่
โดยมิชอบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และให้รอหนังสืออย่างเป็นทางการจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก่อนที่จะไประเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัยว่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขออนุญาต 
แจ้งที่ประชุมว่า ด้วย ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขออนุญาตให้ ดร.วิวัฒน์ 



๙ 
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เศรษฐช่วย เลขานุการส่วนตัวและที่ปรึกษา ดร.ศุภวัตร ภูวกุล เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งน้ีจนถึง
เวลา ๑๐.๐๐ น. เน่ืองจากเป็นผู้ดูแลและจัดทําข้อมูลส่วนตัวของ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล  
 ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย  
เป็นผู้ที่สนใจบุคคลทํางานเพ่ือสังคม และตัวท่านเองอยู่ในความสนใจของ ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย พร้อมน้ี  
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ได้กล่าวในที่ประชุมว่า “อายุมากแล้วและยังทําคุณประโยชน์มากมาย คนเราเกิดมา 
ต้องคิดถึงพ่อแม่ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ด้วยการทําดี การทําดีไม่ใช่ทําดีต่อคนอ่ืนเท่าน้ัน แต่ทําดีต่อแผ่นดิน
เป็นที่สุด ถามว่าเพราะเหตุใดยังไม่หยุด เราต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และทําคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินด้วย 
สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันที่เคารพรักสถาบันหน่ึง เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลักดันให้ตนเองสามารถเติบใหญ่
ช่วยเหลือสังคมมาอยู่ในหลาย ๆ แห่ง น้ัน ก็เพราะว่าได้เติบใหญ่มาจากที่น่ี มีอาจารย์หลายคนเป็นอาจารย์
พิเศษที่ให้การอบรมสั่งสอน ทําให้สอบได้ปริญญาตรีเมื่ออายุ ๕๐ ปี หลาย ๆ ท่านเรียน มสธ. ซึ่งจบแล้วไป
ทํางานให้ในหลาย ๆ ตําแหน่ง ตอนที่ยังไม่ได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีน้ัน ได้รับเกียรติเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย จึงได้ไปช่วยงานมหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่ ซึ่งได้แจ้งมหาวิทยาลัยว่าหากเห็นไม่ดี ไม่เหมาะสมจะพิจารณาทบทวนก็ได้ แต่ก็อยู่จนกระทั่ง ๔ วาระ  
ตึกที่สอนศาสนาคริสต์ใหญ่ ๆ หลัง รพ.แมคคอร์มิก น่ันคือผลงานช้ินหน่ึงในหลาย ๆ ผลงาน ได้ทํางาน 
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้ังแต่เป็นวิทยาลัยครู ต้ังแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ  
เป็นอธิการบดี จนถึงบัดน้ีรวมย่ีสิบกว่าปี สมควรที่จะลาออกได้แล้ว และคิดว่าเราเป็นคนเชียงใหม่ สิ่งใด 
ที่สามารถทําได้ อุทิศตนได้ด้วย เราน่าจะทํา เป็นสิ่งที่ทําให้คิดตัดสินใจ และได้หารือกับอธิการบดีสองสามท่าน
แล้วว่าสมควรจะขอลาออก แต่ผู้บริหารท่านก็บอกว่าดูไปก่อนยังไม่ควรลาออก ครั้งหลังสุดเป็นประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๔ วาระ จากน้ันเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๑ วาระ และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในปัจจุบัน ดร.วิวัฒน์ 
เศรษฐช่วย เป็นผู้อาสาจะเขียนประวัติให้ และได้เขียนมาหลายตอนแล้ว ตอนจะจบท่านก็สนใจว่าทําไมอยู่ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ยาวนาน เลยแจ้งท่านว่าใกล้ถึงเวลาที่จะลาออกแล้ว จึงถือโอกาสน้ีขอบคุณ
วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุก ๆ ท่านที่ได้ช่วยเหลือมาโดยตลอด 
รักสถาบันแห่งน้ี”  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และขอขอบคุณ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอย่างสูง 
ที่ได้ทํางานและสร้างคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มาอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
และอนุญาตให้ ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย เลขานุการส่วนตัวและที่ปรึกษา ดร.ศุภวัตร ภูวกุล อยู่ในที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เพ่ือบันทึกผลงานของ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
  



๑๐ 
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๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 

๑.๒.๑ รายงานรายได้จริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได ้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕๕ กําหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานรายได้จริง
เปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณน้ัน ต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการ ก.ง.ส. ได้พิจารณารายงานรายได้จริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับงบประมาณสนับสนุนค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังต้องนํา
งบประมาณที่ต้ังไว้ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑.๕ และ ๑.๗ ที่มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการเป็นเงินเดือน  
ค่าสวัสดิการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับจ่ายเมื่อเกษียณอายุราชการ รวมไปถึงจ่ายค่าตําแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จึงต้องการหารือที่ประชุมดังน้ี ๑) มหาวิทยาลัย 
ควรจําแนกค่าใช้จ่าย ๐.๒ ของ ๑.๕ และ ๑.๗ ว่านําไปเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ปีละเท่าไหร่ และนําไปใช้เป็น 
ค่าอะไรอย่างไร ให้จําแนกแยกแยะออกให้ชัดเจน เช่น สวัสดิการเท่าใด กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเท่าใด ตําแหน่ง 
ทางวิชาการเท่าใด และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เท่าใด เพ่ือนํามารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศควรร่วมมือกันขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจากสํานักงบประมาณเพ่ือนํามาเป็นค่าใช้จ่าย
ให้กับอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการแทนการใช้ส่วนต่าง ๐.๒ จากยอดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑.๕ และ ๑.๗  
ได้หรือไม่ เน่ืองจากหากรวมจํานวนผู้มีตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศแล้วมีจํานวน
ไม่มาก หากนํา ๐.๒ ไปใช้ในส่วนน้ีทําให้มหาวิทยาลัยคงเหลือยอดเงินจํานวนไม่มากพอที่จะพัฒนาอะไรได้  
ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาอาจารย์และบุคลากรท้ังหมด จึงต้องการให้ช่วยกันขอความเห็นใจจากสํานัก
งบประมาณ 
 ๒. วิธีคิดในการจัดสรร ๑.๕ และ ๑.๗ ที่แบ่งไว้ ๐.๒ แล้วจ่ายจริง ๑.๕ ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว 
เน่ืองจากขณะน้ีสํานักงบประมาณได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณใหม่โดยให้เงินมาตามบัญชีรายช่ือ
เหมือนระบบราชการ กําลังผลักภาระให้กับมหาวิทยาลัย จากเดิมให้เงินอุดหนุนมา ๑.๕ และ ๑.๗ โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติชัดเจนว่ารวมไปถึงสวัสดิการทุกอย่าง และรัฐบาลไม่รับผิดชอบใด ๆ อีก ให้มา ๑.๗  
โดยให้นําไปบริหารจัดการจ่ายค่าจ้างตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จะจ่ายสวัสดิการอะไรให้ไปบริหารจัดการเอง 
ตัวอย่างเช่น อาจารย์ ก. จ้างในอัตราเงินเดือน ๓๘,๐๐๐ บาท ต้องระบุบัญชีอาจารย์ ก. ให้สํานักงบประมาณ 
จึงจะได้เงิน ๓๘,๐๐๐ บาท บวกอีก ๖% ต่อมาหากอาจารย์ ก. ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มหาวิทยาลัยต้องขอใหม่เหมือนกับระบบราชการทุกอย่าง และสํานักงบประมาณจะตอบกลับมาว่าให้ใช้ 
เงินเหลือจ่ายประจําปีเสียก่อน เหมือนกับค่า K การก่อสร้าง เป็นต้น 



๑๑ 
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 ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏควรหาความยุติธรรมให้ระบบอุดมศึกษาบ้าง มิให้มีความแตกต่างด้าน
การจัดสรรงบประมาณมากมายเช่นน้ี  
 ๔. รักษาราชการแทนอธิการบดีควรประเด็นน้ีหารือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินสําหรับเป็นค่าตําแหน่งทางวิชาการแทนการใช้
งบประมาณส่วนต่าง ๑.๕ และ ๑.๗ 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
 รับทราบ รายงานรายได้จริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

๑.๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบรหิาร 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารในส่วน 
ที่แต่งต้ังจากรองอธิการบดี และคณบดี รวมสามตําแหน่ง ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งสามปีเมื่อวันที่  
๑ เมษายน ๒๕๖๐ ทําให้ตําแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่างลงจํานวนสามตําแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ดังน้ัน เพ่ืออนุวัตตามมาตรา ๑๖ (๓) และมาตรา ๑๗ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

บัดน้ี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี และเรียก
ประชุมผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ เรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ ประกอบกับความในมาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศ 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร แทนตําแหน่งที่ว่าง  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๓ ราย รายละเอียดตามประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ ดังน้ี 
  



๑๒ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
  ๒. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
  ทั้ง น้ี ต้ังแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ
สามปี  
 

๑.๒.๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรบัสถาบนัอุดมศกึษา 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ช.) ได้มีหนังสือที่ ปช ๐๐๐๑.๔๑/ว๐๐๒๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  ๒๕๕๙  สํ าหรับสถาบันอุดมศึกษา  ว่ ามูล นิ ธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  (IRDP)  
ได้ดําเนินการสํารวจข้อมูล และวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงในรายการที่ได้คะแนนน้อย และ
รายการที่ได้คะแนนมากอยู่แล้วควรพยายามรักษาระดับไม่ให้ลดลง 
 ๒. ในลําดับที่ ๔ วัฒนธรรมในองค์กร ได้คะแนนค่อนข้างน้อย รองลงมาคือลําดับ ๕ คุณธรรม
การทํางานในหน่วยงาน ลําดับ ๒ ความรับผิดชอบ หากพิจารณาผ่าน ๆ ลําดับที่ ๓ เป็นเรื่องความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน แต่ในดัชนี/ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ ประสบการณ์ตรงการทุจริต ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม  
ซึ่งค่อนข้างขัดแย้งกับลําดับที่ได้คะแนนน้อย อีกทั้งสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรค่อนข้างตํ่า 
เป็นสิ่งสําคัญมาก ประเด็นน้ีไม่ใช่เฉพาะผู้บริหาร แต่เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม จะทําอย่างไรให้ผู้บริหารและ
ประชาคมเกิดบรรยากาศท่ีเข้าถึงกันอย่างชัดเจน ควรเร่งหาวิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้ฟ้ืนกลับคืนมา 
ได้อย่างไร 
 ๓. ก่อนอ่ืนต้องช้ีแจงว่าผลการประเมินน้ี มหาวิทยาลัยมิได้เป็นผู้ประเมิน แต่เป็นหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาประเมิน ไม่ควรพิจารณาเฉพาะหัวข้อ ควรพิจารณาในตัวบ่งช้ีและรายละเอียดต่าง ๆ ในหัวข้อ
น้ัน ๆ กรณีของวัฒนธรรมองค์กรที่ได้คะแนนตํ่าและผลการประเมินขัดแย้งกันเป็นการเข้าใจผิด เช่น กรณี
วัฒนธรรมองค์กร หัวข้อคือการปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจิตสํานึก
ที่ดี เรื่องนี้มหาวิทยาลัยมิใช่ผู้ประเมิน บุคคลภายนอกประเมิน ที่ชัดเจนที่สุดคือการเผยแพร่หลักการ
แนวความคิดที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต หมายความว่ามหาวิทยาลัยต้องมีการเผยแพร่ เป็นต้น จึงทํา
ให้มหาวิทยาลัยได้คะแนนในส่วนน้ีลดลง การเปิดโอกาสให้บุคลากรหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุง



๑๓ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

นโยบายและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน หมายความว่า มหาวิทยาลัยต้องไปปรับปรุงเรื่องดังกล่าว เช่น  
ส่วนราชการทุกส่วนราชการต้องออกประกาศเจตจํานงเร่ืองการต่อต้านการทุจริต ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ออก
ประกาศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคาดว่าในปีต่อไปมหาวิทยาลัยก็จะได้คะแนนในส่วนน้ี
เพ่ิมขึ้น เป็นต้น  
 ๔. ควรนําผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐฯ ดังกล่าว ไปเผยแพร่ในระดับหน่วยงานให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือช่วยกันหาวิธีการพัฒนาและปรับปรุง 
ในลําดับที่ได้คะแนนน้อยให้ได้คะแนนมากขึ้น 
 ๕. EIT เป็นการประเมินผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มารับบริการจากหน่วยงานของเรา EBIT เป็น
การประเมินระบบหรือกลไกของมหาวิทยาลัยว่ามีระบบและกลไกที่ก่อให้เกิดคุณธรรมโปร่งใสได้ดีหรือไม่ และ 
IIT เป็นการประเมินโดยการสัมภาษณ์และดูหลักฐานข้อเท็จจริงจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย คือดูกลไก
ภายใน วัฒนธรรมภายใน เป็นต้น 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ในระดับสูง (๗๗.๖๐ 
คะแนน) และมอบมหาวิทยาลัยไปศึกษาในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
ต่อไป โดยเฉพาะตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนค่อนข้างน้อย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้ได้คะแนนที่ดีขึ้นในปีงบประมาณ
ต่อไป 
 

๑.๒.๔ กิจกรรม ๖ เรือ่งดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
“สบืสานงานศิลป์แผ่นดินพอ่ เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุ รัชกาลที่ ๙” 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กําหนดจัดกิจกรรม ๖ เรื่องดี  
ป๋ีใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในงาน “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพ่ือน้อมสํานึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙” โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าอาคาร ๙๐ ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งน้ี มีเจ้านายฝ่ายเหนือ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

กิจกรรม ๖ เรื่องดี ป๋ีใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพ่ือน้อมสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ จัดโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในงาน 
มีการสรงนํ้าพระบรมสารีริกธาตุที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
วัดธาตุคําอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ต้ังแต่บัดน้ันจนถึงปัจจุบัน ในการน้ีมหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน 
ณ ลานอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ได้สักการะ 
และสรงนํ้าเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

ทั้งน้ี กิจกรรม ๖ เรื่องดี ป๋ีใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีกิจกรรม ๖ กิจกรรม ดังน้ี 



๑๔ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๑. สืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนา กิจกรรม การตัดตุง การจารใบลาน นิทรรศการองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 ๒. สืบสานพระราชดํารัสงานหัตถศิลป์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนลายขูด 
บนเครื่องเขิน การเขียนลายเพ้นท์บนเคร่ืองเขิน การบรรยายเรื่องการประยุกต์ใช้ “รัก” กับเคร่ืองเขิน 

 ๓. สืบสานพระอัจฉริยภาพ งานศิลปะและการวาดภาพ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนลายทองบนเคร่ืองเขิน การเขียนลายบนไม้ประกับธรรม 

 ๔. สืบสานตํานาน “หลาบ ลัญจกร : ป้ายจารึกตราประทับ” กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง 
หลาบ ลัญจกร 

 ๕. สืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ กิจกรรมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ร่วมขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยร่วมในขบวนสรงน้ําพระพุทธสิหิงค์ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 ๖. สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สระเกล้าดําหัว แต่งหย้องคัวงาม กิจกรรมประเพณีรดนํ้าดําหัว
อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส พร้อมประกวดลาบพ้ืนเมือง ส้มตําลีลา และขบวนแห่ล้านนา 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กําหนดการจัดกิจกรรม ๖ เรื่องดี ป๋ีใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในงาน 
“สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพ่ือน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙”  

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 - ไม่ม ี- 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑  รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงาน 
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุม 
ไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 
 ๑. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๓๖ – ๓๗ และหน้าที่ ๒๑ บรรทัดที่ ๑ – ๒ แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ดังน้ี 
  จากเดิม “๓. ในอดีตที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์จํานวนนักศึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาจํานวนมาก เน่ืองจากนักศึกษาไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยควรใช้หลักเมตตาธรรม สถาบันการศึกษาเปรียบเสมือนโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่สาธารณะ  
การบริหารจัดการบางอย่างควรใช้หลักเมตตาธรรม โดยเฉพาะกับนักศึกษาที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์” 
  



๑๕ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 แก้ไขเป็น “๓. ในอดีตที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์จํานวนนักศึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
สืบเน่ืองมาเน่ืองจากมหาวิทยาลัยสั่งให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจํานวนมาก เน่ืองจากนักศึกษา
เพราะเหตุไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยควรใช้หลักเมตตาธรรม เน่ืองจากสถาบันการศึกษา
เปรียบเสมือนโรงพยาบาลท่ีเป็นสถานที่เป็นหน่วยงานบริการสาธารณะเช่นเดียวกับโรงพยาบาล และมาตรา ๙ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุไว้ว่า “มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้สมัครผู้ใด 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติหรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้น้ันขาดแคลนทุนทรัพย์
อย่างแท้จริงเพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้” การบริหารจัดการบางอย่างควรใช้
หลักเมตตาธรรม โดยเฉพาะกับนักศึกษาที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์” 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามท่ีแก้ไข  

 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 
 - ไม่ม ี- 
  
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
 ๔.๑.๑   พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้ปรับปรุงหลักสูตรนําข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี ผู้ปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ควรให้ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ

สภาวิชาการ ลงนามรับรองว่าผู้ปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังกล่าว ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว  

 



๑๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ  
 
 ๔.๑.๒   พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาพลังงานและสิง่แวดล้อมชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
อาจารย์ ดร.วรจิตต์ิ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสภาวิชาการในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้ปรับปรุงหลักสูตร 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี ผู้ปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิง่แวดล้อมชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ควรให้ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ

สภาวิชาการ ลงนามรับรองว่าผู้ปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังกล่าว ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ  
 ๒. เห็นชอบให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) 
 
 ๔.๑.๓   พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาพลังงานและสิง่แวดล้อมชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 อาจารย์ ดร.วรจิตต์ิ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มีความประสงค์ 
จะปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและมีมติให้ผู้ปรับปรุงหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  



๑๗ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

บัดน้ี ผู้ปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ควรให้ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ

สภาวิชาการ ลงนามรับรองว่าผู้ปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังกล่าว ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ  
 ๒. เห็นชอบให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) 
 
 ๔.๑.๔   พิจารณาการขอเปิดหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจสําหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

Bachelor of Arts Program in Business Thai Language for Foreigners 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 อาจารย์ภุสัสชิ กันทะบุผา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ 
มีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจสําหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ) Bachelor of Arts Program in Business Thai Language for Foreigners หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชาวต่างชาติที่มีความสนใจจะเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งทักษะด้านการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และเข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาตนเองในการติดต่อสื่อสารกับคนไทย 
ในงานอาชีพต่าง ๆ หรือประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับประเทศไทยต่อไป โดยหลักการและแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว  
 ดังน้ัน วิทยาลัยนานาชาติจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้แนวคิดและข้อเสนอแนะ 
ก่อนการพัฒนาหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบ ให้วิทยาลัยนานาชาติ พัฒนาหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทยธุรกิจสําหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  
 
  



๑๘ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐  
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ โดยคําแนะนําของอธิการบดี และให้สภามหาวิทยาลัย 
มีอํานาจถอดถอนผู้อํานวยการโดยคําแนะนําของอธิการบดี น้ัน  

ดังน้ัน อธิการบดีจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. เน่ืองจากยังไม่มีการวินิจฉัยที่ชัดเจนกรณีบุคคลเกษียณอายุราชการจะมาเป็นผู้บริหาร 
ในสถาบันอุดมศึกษาได้หรือไม่ เหตุคือควรทําการสอนหรือวิจัยเท่าน้ัน ไม่ควรมาเป็นผู้บริหาร อาจจะขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับ ซึ่งข้อบังคับน้ีเป็นการแก้ไขเพ่ือเปิดช่อง ในหลักการหากนําเงินรายได้เพ่ือมาจ้างผู้เกษียณอายุ
ราชการที่ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารน่าจะหมิ่นเหม่หรืออาจจะไม่สามารถกระทําได้ในเชิงผู้ที่เกษียณอายุราชการ  
 ๒.  มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนถ่ายผู้ที่มีประสบการณ์และเป็น
บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เป็นคลื่นลูกใหม่ เน่ืองจากยังมีอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยอีกจํานวนมาก 
ที่มีความสามารถพอจะเข้ามาเป็นผู้บริหารได้ 
 ๓. ควรต้ังเป็นรักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปก่อน 
จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยที่ชัดเจน 
 ๔. เน่ืองจากขณะน้ีศาลมีคําสั่งไม่คุ้มครองช่ัวคราว กรณีผู้บริหารที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี การเป็น
ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับการเป็นรักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก อีกทั้งประเด็นน้ีเป็นความเห็นต่างของผู้อ่าน
กฎหมายมากกว่า หากขณะน้ีอยู่ในกระบวนการของศาลก็ควรให้ศาลดําเนินการต่อไป ควรเข้าใจวัฒนธรรม 
การอุดมศึกษาไม่เหมือนกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นระดับโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวะ และวิทยาลัยเทคนิค  
อีกทั้ง การแต่งต้ังผู้ที่เกษียณอายุราชการมาเป็นผู้บริหาร ครั้งน้ีมิใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยมีหลายแห่ง 
ที่ดําเนินการเช่นน้ี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ ระบุไว้ชัดเจน และไม่มี
ข้อความใดที่ขัดแย้งไม่ให้ผู้เกษียณอายุราชการมาเป็นผู้บริหาร เพียงแต่ระบบอุดมศึกษาไม่มีเงินเดือนผู้บริหาร
ซึ่งต่างจากระบบอ่ืนที่ตําแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ แต่ระบบอุดมศึกษาตําแหน่งผู้บริหารมีวาระการดํารงตําแหน่ง 
ซึ่งระบุไว้ชัดเจน ประกอบกับ มาตรา ๒๗ ระบุไว้ว่า “ในกรณีที่มีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภท
ผู้บริหารตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง จากบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง และเงินเพ่ิมพิเศษ ของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง” เห็นชัดเจนว่ากฎหมายน้ีออกมาเพ่ือรองรับคนที่เป็นราชการและคนที่ไม่เป็นราชการ แปลว่าต้ังจาก
คนที่มิได้เป็นข้าราชการก็ได้ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง จึงเห็นว่าจําเป็นต้องแต่งต้ังผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



๑๙ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๕. เห็นด้วยและสนับสนุนให้แต่งต้ังผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เน่ืองจากมีความจําเป็นที่ต้องมีผู้บริหาร เพ่ือความต่อเน่ืองในการบริหารงาน โดยเฉพาะในช่วงระยะเร่ิมต้น 
ของการเปลี่ยนโครงสร้าง 
 ๖. มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการนําบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่เข้าสู่ตําแหน่งให้ชัดเจน 
 ๗. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ขอคัดค้าน ๑) กรณีที่จะให้ผู้เกษียณอายุราชการเข้ามาเป็น
ผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตไม่ควรแยกเป็นส่วนงานภายใน ควรอยู่ในส่วนราชการ และเป็น Lab School ให้กับ
คณะครุศาสตร์ อีกทั้งได้ดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติแยกส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่  
๒) ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้านว่าหากโรงเรียนสาธิตเป็นส่วนราชการ สังกัดคณะครุศาสตร์ ก็ยัง
สามารถนําคนเข้าสู่ตําแหน่งให้ชัดเจนได้เช่นเดียวกับการเป็นส่วนงานภายในตามท่ีกล่าวอ้าง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์เย่ียมลักษณ์ อุดาการ เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้ผลต้ังแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยจะครบวาระการดํารง
ตําแหน่งในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔  
 
  ๔.๒.๒ แต่งต้ังกรรมการประจําคณะ ในส่วนที่แต่งต้ังจากผู้ทรงคณุวุฒิ 

จํานวน ๔ คณะ ดังนี ้
   ๑) คณะครศุาสตร ์
   ๒) คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
   ๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ๔) คณะวิทยาการจัดการ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําคณะ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจําคณะที่แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ คณะ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในส่วนที่แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๔ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี  
  ๑) รองศาสตราจารย์เสริมศรี ไชยศร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๒) รองศาสตราจารย์สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ผาสุก ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๔) นายโกศล ปราคํา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
   



๒๐ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระ
อยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
 
 ๒. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในส่วนที่แต่งต้ัง
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี  
  ๑) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๒) นางแววดาว ลิ้มเล็งเลิศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๔) รองศาสตราจารย์เทิดชาย ช่วยบํารุง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
   

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละสามปี 
 ๓. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนที่แต่งต้ัง
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี  
  ๑) รองศาสตราจารย์สุรศักด์ิ วัฒเนสก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๒) รองศาสตราจารย์ยุวดี พีรพรพิศาล  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี กิตติวรเชฏฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
   

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละสามปี 
 
 ๔. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ในส่วนที่แต่งต้ังจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี  
  ๑) รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๒) รองศาสตราจารย์ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๓) นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๔) นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
   

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละสามปี 
 
  ๔.๒.๓ แต่งต้ังกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพฒันา ในส่วนที่แต่งต้ังจากผูท้รงคณุวุฒิ 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ออกจากห้องประชุม 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๒๑ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในส่วนที่แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรเร่งทําวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการทํา
วิจัยเรื่องสาเหตุของ drop out ของนักศึกษา จึงควรเร่งรัดการวิจัยดังกล่าว แล้วนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 ๒. ควรทําวิจัยในขั้นต่อ ๆ ไป ว่านักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือนักศึกษาอย่างไรบ้าง 
โดยแยกออกเป็นกลุ่ม ๆ  เช่น กลุ่มที่มีปัญหาด้านการเรียน กลุ่มที่มีปัญหาด้านการเงิน กลุ่มที่มีปัญหาด้านการปรับตัว 
กลุ่มที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ควรทําให้ลึกซึ้งย่ิงขึ้น รวมไปถึงสาเหตุที่มาจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่  
การให้บริหารด้านบุคลากร ระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพการให้บริการที่เป็นสาเหตุให้นักศึกษา 
Dropout เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้นักศึกษาอยู่กับมหาวิทยาลัยนานย่ิงขึ้นและมีความสุข 
 ๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ให้ความเห็นว่าเกรงว่าการนํากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปดํารงตําแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  
เช่น ไปเป็นกรรมการประจําคณะ อาจจะขัดกับหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แจ้งการวินิจฉัยเพ่ือการ
ปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา 
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๒ “กรณีที่กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการประจําคณะ สถาบัน สํานัก หรือตําแหน่งต่าง ๆ ที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
แต่งต้ัง เช่น ประธานกรรมการหรือประธาน...” นัยของข้อน้ีได้ศึกษาดูแล้วว่าการไปเป็นประธานกรรมการ
ประจําคณะหรือกรรมการที่อยู่ภายใต้อํานาจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของอธิการบดีขัดความเป็นกลางและอาจ
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนต่าง ๆ แต่หากเป็นกรรมการลักษณะที่เป็นแล้วหมดไป ต้ังมาช่ัวคราว จึงไม่น่าขัดกับ
ข้อน้ี แต่หากเป็นประจําแบบน้ีมีวาระการดํารงตําแหน่งแบบน้ี ก็ขอทักท้วงว่าสิ่งที่ทําไปอาจจะขัดกับข้อน้ี 
 ๔. ข้อ ๒ ที่กล่าวถึง มีข้อความระบุไว้ว่า “...เว้นแต่ จะได้รับแต่งต้ังจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
ให้ไปทําหน้าที่ใด ๆ ที่เป็นภารกิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาและอยู่ในอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา
โดยตรงก็สามารถดําเนินการได้ เช่น การเป็นประธานกรรมการ/คณะทํางาน/กรรมการ ประธานอนุกรรมการ/
อนุกรรมการ เป็นต้น และเมื่อเป็นเช่นน้ี ก็สามารถมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หรือเบ้ียประชุม หรือสิทธิประโยชน์
อ่ืนใด ในฐานะน้ัน ๆ ได้” ซึ่งชัดเจนว่าเป็นข้อยกเว้นให้สามารถดําเนินการได้ 
 ๕. การแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไปดํารงตําแหน่งประธาน
คณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังน้ัน สามารถกระทําได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่ง คสช ที่ ๓๙/
๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลรองรับ ดังน้ี ๑) ในคําสั่ง คสช ที่ ๓๙/๒๕๕๙ มีข้อยกเว้นไว้อยู่แล้วว่าไม่นํามาใช้บังคับแก่ผู้
ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนายก กรรมการ อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งน้ีออกใช้บังคับ แปลว่า นายกและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันยังไม่อยู่ในภายใต้ข้อบังคับของคําสั่ง คสช. ดังกล่าว อีกทั้งประเด็น
พิจารณาไม่ได้อยู่ท่ีเหมาะสมหรือไม่ ประเด็นอยู่ที่การจ่ายค่าตอบแทนกับค่าเบ้ียประชุม ๒) หนังสือจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แจ้งการวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ข้อ ๒ ระบุไว้ข้อยกเว้นไว้อย่างชัดเจน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับมอบหมายจาก



๒๒ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

สภามหาวิทยาลัยให้ไปดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการประจําคณะต่าง ๆ มิได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของอธิการบดีแต่อย่างใด  
 ๖. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่จะแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นประธานในคณะกรรมการอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง และควรทําหนังสือขอให้กฤษฎีกา
ตีความ 
 ๗. ประเด็นที่สามารถนําไปหารือกับ สกอ. ได้ จะต้องเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วย
กับคําสั่ง คสช. อีกทั้งขณะน้ีคําสั่งแจ้งมาเพ่ือให้ทราบและถือปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจะไปแย้งได้อย่างไร และหาก
ส่งไปสอบถาม สกอ. ในเรื่องดังกล่าว ทางสกอ. ก็จะส่งคําสั่ง คสช. กลับคืนมา ซึ่งอาจทําให้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเสียหาย 
 ๘. ในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการท่ัวประเทศ ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าว 
โดยส่วนใหญ่ไม่มีการแต่งต้ังในลักษณะน้ี แต่จะมีการแต่งต้ังไปเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่แต่งต้ังช่ัวครั้งช่ัวคราวมากกว่า หากมหาวิทยาลัยทําหนังสือไปเชิงส่วนราชการไม่น่าจะเสียภาพลักษณ ์
แต่อย่างใด สอบถามเก่ียวกับเรื่องตัวบทกฎหมายที่ยังเป็นข้อสงสัยของบุคคลในองค์กร เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในทิศทางเดียวกัน และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 ๙. มหาวิทยาลัยควรทําหนังสือไปสอบถาม โดยระบุให้ชัดเจนว่าการให้กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการ ในคณะกรรมการอ่ืนที่สภา-
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังน้ัน สามารถกระทําได้หรือไม่  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  ๑. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ในสว่นที่แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๔ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
  ๑) รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๒) รองศาสตราจารย์อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๓) รองศาสตราจารย์สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๔) รองศาสตราจารย์เพทาย พงษ์เพียจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละสามปี 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยทําหนังสือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
เพ่ือสอบถามประเด็นเก่ียวกับการแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการประจําคณะต่าง ๆ สามารถกระทําได้หรือไม่  

 
๔.๓ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 

 
 ๔.๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรพัย์สนิของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 



๒๓ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๔.๓.๒ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
และกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
 ๔.๓.๓ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การกําหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
 ๔.๓.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย กําหนดอัตราคา่จ้างสําหรบัผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะครศุาสตร์ 
ซ่ึงมาจากบคุคลภายนอก พ.ศ. .... 

 
 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ออกจากห้องประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) นําเสนอที่ประชุมว่า ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ังคณบดีคณะครุศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้แต่งต้ัง
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๖๐ ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ น้ัน 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ วรรคสาม 
ซึ่งกําหนดไว้ว่า “การจ่ายค่าจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ 
ก.บ.ม. แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป”  

ก.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว และให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจํานวนเงินที่เหมาะสมว่าควรเป็นจาํนวนเท่าใด 
 ๒. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ขอคัดค้านการ
กําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก เน่ืองจากข้ันตอนยัง



๒๔ 
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อยู่ในกระบวนการฟ้องร้องเก่ียวกับการให้ผู้เกษียณอายุราชการเข้ามาเป็นผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัย จึงควร
ระงับการออกประกาศฉบับดังกล่าวไปก่อน 
 ๓. การให้ผู้เกษียณอายุราชการมาดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ที่ผ่านมาก็มีกรณีของวิทยาลัย
นานาชาติ อย่างน้ันต้องย้อนกลับไปพิจารณาใหม่หมดหรือไม่ 
 ๔. เป็นที่สังเกตว่ามหาวิทยาลัยแห่งน้ีมีการเวียนกันเป็นผู้บริหารในฐานอํานาจกลุ่มเดิม เป็นกลุ่ม
เครือข่ายที่ต่างตอบแทน ถึงได้มีคําสั่ง คสช. ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยจึงควรตระหนักและพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบกรณีที่ไม่มีบุคคลในมหาวิทยาลัยที่จะสามารถ
เติบโตขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งผู้บริหารได้ และเพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงไม่เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร
เติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารเพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ในขณะที่มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถจํานวนมาก 
 ๕. ขณะนี้มหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการสรรหาและได้บุคคลเข้ามาดํารงตําแหน่งเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้เป็นขั้นตอนของการพิจารณาค่าตอบแทน ควรดําเนินการเดินหน้าต่อไป 
 ๖. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ควรพิจารณากฎหมายที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ในประเด็นเก่ียวกับการสร้างศักยภาพของผู้ที่จะมาบริหาร 
ในอนาคต ควรระบุให้ชัดเจนในข้อกฎหมายต่าง ๆ ต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับ 
ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัย
นําเสนอ โดยมอบประธานกรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

  ๔.๔.๑ คําสั่งเรียกให้ทําคาํให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ บ.๑๓/๒๕๖๐ 
ของศาลปกครองเชียงใหม่ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีนายสุรินทร์ ยอดคําแปง ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ได้ฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย น้ัน  
 บัดน้ีศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งเรียกให้ทําคําให้การแก้คําฟ้องย่ืนต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับคําสั่งน้ีคือ ต้ังแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะครบกําหนดการย่ืนคําให้การต่อศาล ในวันที่  
๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
และพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ บ.๑๓/๒๕๖๐ ของศาลปกครอง
เชียงใหม่ 

 
  



๒๕ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้ไขฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ บ.๑๓/๒๕๖๐  
ของศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมีนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็น ประธานกรรมการ และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานประธานกรรมการให้ได้รายช่ือกรรมการอ่ืน 
เลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม เพ่ือนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังต่อไป โดยให้คณะกรรมการฯ 
ดําเนินการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องย่ืนต่อศาลปกครองเชียงใหม่ รวมทั้งให้ดําเนินการอ่ืนใดอันเก่ียวข้องกับ
การดําเนินคดีปกครองตามท่ีได้รับมอบหมายน้ี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด  
 ๒. มอบอํานาจให้นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ มีอํานาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ 
เก่ียวกับคดีน้ี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด รวมทั้งให้มีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้บุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถ
และราชการไม่เสียประโยชน์ 
 

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
 - ไม่มี - 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

๕.๑   รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทนุ ระดับมหาวิทยาลัย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๖ กองทุน ดังนี ้
๑) กองทุนพฒันานักศึกษา 
๒) กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา 
๓) กองทุนวิจัยมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
๔) กองทุนสวัสดิการบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
๕) กองทุนพฒันาบคุลากร 
๖) กองทุนสนบัสนนุวิทยาลยัพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย การจัดต้ังกองทุนน้ัน ๆ ซึ่งได้กําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนให้ 
สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดําเนินงาน
และการรับจ่ายเงินกองทุน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๖ กองทุน ได้แก่  
๑) กองทุนพัฒนานักศึกษา ๒) กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา ๓) กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
๔) กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๕) กองทุนพัฒนาบุคลากร และ ๖) กองทุนสนับสนุน
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
  



๒๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 กองทุนช่วยเหลือนักศึกษาควรรายงานข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ในประเด็นต่าง ๆ 

ดังน้ี จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือ จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จํานวนนักศึกษาที่มีงานทํา 
จํานวนทุนให้เปล่า และจํานวนนักศึกษาที่ยากจนแต่ยังไม่ได้รับทุน เป็นต้น  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 ๑. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๖ กองทุน ได้แก่ ๑) กองทุนพัฒนานักศึกษา ๒) กองทุนช่วยเหลือ
นักศึกษา ๓) กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๔) กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ๕) กองทุนพัฒนาบุคลากร และ ๖) กองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย 

 ๒. มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช) นําข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
  

๕.๒   รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทนุ ระดับหน่วยงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๘ กองทุน ดังนี ้
๑) กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒) กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓) กองทุนบณัฑิตวิทยาลยั 
๔) กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๕) กองทุนสาํนักทะเบียนและประมวลผล 
๖) กองทุนสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๗) กองทุนสาํนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๘) กองทุนสาํนักหอสมุด 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย การจัดต้ังกองทุนน้ัน ๆ  ซึ่งได้กําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่าย
เงินกองทุน ระดับหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๘ กองทุน ได้แก่ ๑) กองทุน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒) กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ๓) กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย ๔) กองทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ๕) กองทุนสํานักทะเบียนและประมวลผล ๖) กองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
๗) กองทุนสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และ ๘) กองทุนสํานักหอสมุด 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย ควรปรับปรุงและทํารายงานให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุน 
 

  



๒๗ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน ระดับหน่วยงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๘ กองทุน ได้แก่ ๑) กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒) กองทุน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๓) กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย ๔) กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ๕) กองทุนสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ๖) กองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ๗) กองทุนสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และ  
๘) กองทุนสํานักหอสมุด 
  

๕.๓   หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๓๙๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙  
เรื่อง แจ้งการวินิจฉัยเพื่อการปฏิบัติตามคาํสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบยีบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล 
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/
๓๙๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งการวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่  
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกันและให้ยึดถือปฏิบัติพร้อมกับรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๓๙๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๙  เ รื่ อ ง  แจ้ งการ วิ นิจฉั ย เ พ่ือการปฏิ บั ติตามคํ าสั่ ง หั วห น้าคณะ รักษาความสงบแห่ งชา ติ   
ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้งที่ 
๗/๒๕๖๐ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่  
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
  



๒๘ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ  นราธิป ปากหวาน   
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  พรพิมล วงศส์ขุ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) 
  รองอธิการบดี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


